



ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๙

เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม

อาศัยอำนาจตามข้อ ๙ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติที่ประชุม ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงให้

๑. ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖ และให้ใช้ประกาศ ฯ นี้แทน

๒. กำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ให้เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๓. ให้ส่วนงานปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ที่บรรจุก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๔. ส่วนงานสามารถกำหนดค่าตอบแทน ค่าประสบการณ์ และเงินเพิ่มพิเศษต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมในกรณีที่ต้องจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ในตำแหน่งที่มีความจำเป็น หรือ ขาดแคลน หรือ มีประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จ้าง ทั้งนี้ไม่นับรวมกับอัตราค่าจ้าง โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของส่วนงานและให้ส่วนงานประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ค่าประสบการณ์ และเงินเพิ่มพิเศษต่างๆ ของส่วนงานให้ชัดเจนและเสนอมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ

๕. ส่วนงานที่มีการกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุที่สูงกว่ามหาวิทยาลัยกำหนด ที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ยังคงดำเนินการต่อโดยถือว่าเป็นการปฏิบัติภายในประกาศนี้

๖. ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับวิทยาเขตศรีราชา

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายจรงค์ วัชรินทร์รัตน์)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	คุณวุฒิ	อัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำแรกบรรจุ
๑	ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	๒๐,๔๒๐
๒	ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีต่อจากวุฒิปริญญาตรี เฉพาะที่กำหนดในข้อ ๖ ตามตารางนี้	๑๗,๐๐๐
๓	ปริญญาโททั่วไปหรือเทียบเท่า	๑๕,๙๐๐
๔	ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	๑๖,๔๐๐
๕	ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) และปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี)	๑๕,๙๐๐
๖	ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปี	๑๓,๐๐๐
๗	ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค ๙	๑๒,๐๐๐
๘	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า	๑๐,๐๐๐
๙	ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และ อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า	๙,๐๐๐
๑๐	ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า	๘,๕๐๐
๑๑	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า	๘,๓๐๐
๑๒	ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค ๖ - ๘	๗,๕๐๐